

chung thuỷ với nhau những lời đã tuyên hứa trong ngày thành hôn. Không còn quan tâm tới nhau hay tới con cái trong trách nhiệm của một người làm cha làm mẹ. Dem con tim chia sẻ cho người khác, dẫn đến cảnh tan nát, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Đó chính là thiếu vắng sự công chính, thiếu ngay thẳng thật thà nhưng lại yêu chuộng sự dối trá.

Xin Thánh Cả Giuse chuyển cầu cho các bậc làm cha mẹ luôn biết học hỏi sự công chính và những đức tính nơi Thánh Cả Giuse, để luôn biết chân chính bản thân, chân chính gia đình và làm lành mạnh hoá môi trường xã hội hôm nay. Amen.

III - GỢI Ý SỐNG VÀ CHIA SẺ

1. Tôi có trung tín trong đời sống vợ chồng hay tôi bất trung với lời tôi đã cam kết trong ngày lễ thành hôn của tôi ?
2. Tôi có dùa dẩy, trốn tránh hoặc thoái thác trách nhiệm trong việc điều khiển gia đình hay trong việc giáo dục con cái của tôi không ?
2. Tôi có noi gương thánh Giuse trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong âm thầm và khiêm tốn hay tôi làm theo ý riêng hoặc phô trương hay kêu ca phàn nàn về Chúa khi tôi gặp gian nan thử thách trong đời sống của tôi ?

** Cầu nguyện cho các chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.*

- 1 – Maria Đỗ Thị Thanh, Giáo họ Thái Ninh, giáo xứ Thái Nguyên
- 2 – Maria Phó Thị Tuất, Giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Nội Bài.
- 3 – Maria Phạm Thị Hoà, Giáo họ Rèn, giáo xứ Trung Lai
- 4 – Têrêxa Nguyễn Thị Lụa, Giáo họ Hương La, giáo xứ Từ Nê

**Lưu ý: Thứ bảy, ngày 01/04/2023, theo lịch phân công, Giáo hạt Nội Bài sẽ tập trung tại TTTM Từ Phong lúc 16^h00 để gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ, 17^h00 cơm chiều. 18^h00: dâng hoa kính Đức Mẹ. 18^h30: Thánh lễ.*

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng
Đặc trách Hội Mân Côi
Giáo Phận Bắc Ninh.

HOA MÂN CÔI

Tháng 03 / 2023

Tháng kính thánh Giuse

Ý nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, biết noi gương thánh cả Giuse, luôn biết sống thánh lặng để lắng nghe tiếng Chúa và để biết điều khiển gia đình theo đúng ý Chúa muốn.

I - LỜI CHA : Xin đọc Tin Mừng Mt 1, 16. 18-21. 24a

II. GỢI Ý SUY NIỆM:

Khi mừng lễ Thánh Giuse, chúng ta tự hỏi; Thánh Giuse coi sóc một gia đình toàn là những Đấng thánh, các ngài lại sống cách chúng ta hơn 2000 năm rồi, không biết lối sống của các ngài có còn thích hợp với thời đại của chúng ta không ? Trái lại, chúng ta đang lãnh đạo một gia đình toàn là những con người tội lỗi, phạm tục, không biết chúng ta có học đòi được nơi gia đình thánh đó điều gì không ?

Muốn biết được gia đình thánh đó có còn hợp thời với chúng ta không hoặc chúng ta có thể noi đòi bắt chước được các ngài điều gì không, chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài Tin mừng trên đây, để từ đó tìm ra bài học cho gia đình chúng ta.

Qua bài Tin mừng trên đây, ta thấy thánh Mát-thêu gọi thánh Giuse là người công chính. Vậy, thế nào là người công chính ?

Trước hết, công chính là trả lại cho người khác những gì thuộc về họ hay nói cách khác, công chính là không dám nhận những gì không phải của mình.

Theo lối giải thích của một số tác giả xưa kia thì khi thánh Giuse thấy Đức Mẹ mang thai thì ngài có ý định bỏ trốn vì nghi ngờ Đức Maria. Nhưng theo các nhà chú giải ngày nay thì thánh Giuse định bỏ trốn vì thấy mình không xứng đáng. Thánh Giuse

thấy mình không phải là cha thực sự của thai nhi đó. Hơn nữa, nếu thai nhi đó là Đấng Cứu Thế, thì ngài càng không xứng đáng với một chức vị cao trọng là làm Cha nuôi Đấng Cứu Thế, nên Ngài quyết định bỏ trốn.

Thứ đến, công chính là chu toàn bổn phận của mình. Nhiệm vụ của thánh Giuse là gìn giữ Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Chúa Cha đã trao cho Ngài nhiệm vụ đó và ngài đã hết sức chu toàn với một tinh thần trách nhiệm cao, không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Chu toàn với sự tế nhị, kính cẩn, nâng niu. Khi ngắm nhìn cảnh thánh gia trốn sang Ai cập, Đức Mẹ bế Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa, còn Thánh Giuse dắt lừa đi trong đêm tối. Thật không còn cảnh tượng nào cao đẹp hơn cảnh tượng đó. Thánh Giuse trân trọng kho tàng Chúa trao cho ngài gìn giữ. Ngài kính cẩn nâng niu Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Ngài chu toàn nhiệm vụ với tinh thần dấn thân, hi sinh không ngại khó, ngại khổ. Đang đêm thiên thần Chúa bảo ngài thức dậy trốn sang Ai cập, ngài đã thức dậy lên đường ngay tức khắc.

Những nhiệm vụ của thánh Giuse xem ra tầm tối, không có gì vinh quang. Nhưng thánh Giuse vẫn chăm chỉ chu toàn, và không đòi cho mình nhiệm vụ nào khác. Chẳng hạn sau này các tông đồ được Chúa sai đi rao giảng, có quyền làm phép lạ, được mọi người kính phục. Nhưng thánh Giuse không hề ghen tị hay đòi cho mình quyền đó. Như vậy, Ngài quả là người công chính.

Sau cùng, công chính là trung tín với nhiệm vụ. Thánh Giuse được Chúa trao cho nhiệm vụ gìn giữ Đức Mẹ và Chúa Giêsu, gìn giữ gia đình, ngài đã hết sức chu toàn trong mọi hoàn cảnh, thuận lợi cũng như khó khăn. Vì trung tín với nhiệm vụ mà thánh Giuse phải lao động vất vả để nuôi sống gia đình. Vì trung tín với nhiệm vụ mà thánh Giuse phải chung sống với súc vật trong ngày Đức Maria hạ sinh Chúa Giêsu. Vì trung tín với

nhiệm vụ mà thánh Giuse phải vất vả cùng với Đức Mẹ bồng bế Chúa Giêsu chạy trốn sang Ai cập. Vì trung tín với nhiệm vụ mà thánh Giuse đã kiên trì tìm kiếm khi lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ. Lòng trung tín không hề xao lãng với bổn phận, không lẩn tránh hay lùi bước trước những khó khăn. Như thế, thánh Giuse quả là người công chính.

Mẫu người công chính ấy dù đã sống cách chúng ta hơn 2000 năm qua nhưng vẫn luôn là một mẫu gương tuyệt vời và mới mẻ cho các bậc làm cha mẹ ở mọi nơi và mọi thời đại phải noi theo. Bởi vì, thế giới ngày nay đang thiếu vắng sự công chính. Người ta gian tham, dám nhận tất cả những gì không phải của mình, miễn là những điều ấy có lợi cho họ. Họ không phải chỉ gian tham về tiền bạc mà còn gian tham cả về danh vọng, địa vị, chức quyền. Vì thiếu công chính nên người ta dám làm điều bất chính. Vì thiếu công chính mà người ta sẵn sàng hãm hại để chiếm đoạt tiền tài, danh dự của người khác. Vì thiếu công chính mà người ta sống giả hình mà không xét gì tới việc rồi linh hồn. Vì thiếu công chính nên người ta luôn tìm cách trốn tránh những nhiệm vụ nặng nhọc, khó khăn, dờ dầy cho người khác. Chỉ thích những việc nhàn hạ, dễ dãi và làm sao để cho nhiều người thấy.

Chính vì vậy trong tháng này, chúng ta hãy xin thánh Giuse chuyển cầu cho các bậc làm cha mẹ biết luôn noi gương Thánh Cả Giuse trong việc chu toàn nhiệm vụ của đời sống gia đình. Biết đảm nhận những công việc khó khăn, đừng bao giờ trốn tránh, thoái thác trách nhiệm của mình trong gia đình. Biết hy sinh bản thân, biết tận tình lo gìn giữ, bảo vệ hạnh phúc gia đình và nêu gương sáng cho con cái.

Ngày nay, sự trung tín đang bị sói mòn ngay từ trong các gia đình công giáo. Những người làm cha mẹ không giữ lòng